

หลักเกณฑ์ คัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น
เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖
(จำนวน ๑๖ สาขา ๗๑ รางวัล)

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๒ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพิจารณาทบทวนรางวัล และกรอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น สาขาต่างๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖

มติที่ประชุมฯ กำหนดให้พิจารณาคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิง ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน” จำนวน ๑๖ สาขา ๗๑ รางวัล และกำหนดให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ นำหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดให้สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทุกรางวัล **ต้องมีคุณสมบัติเรื่อง บทบาทการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ การคุ้มครองสิทธิสตรี หรือการพัฒนาศักยภาพสตรีเป็นแนวทางหลักในการพิจารณาคัดเลือกฯ**

คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล จึงขอเชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือก โดยสอบถามรายละเอียดและส่งประวัติและผลงานได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

๕. สตรีดีเด่น และหน่วยงาน องค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ (จำนวน ๓ รางวัล)		
๕.๑ ประเภทบุคคล	(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	(๒) ประชาชน
หลักเกณฑ์		
<ul style="list-style-type: none">- เป็นสตรีผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ- เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม- มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ แสดงความเข้มแข็ง อดทน รับสถานการณ์กับปัญหาได้ดี สามารถทำตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่- เป็นผู้ที่มีความพยายามธำรงรักษาคุณธรรมดีงามและสันติวิธีไว้ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งรูปแบบอื่น ๆ เพื่อรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์- เป็นผู้มีบทบาทให้การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชูความยุติธรรมและความอดกลั้นสำหรับทุกคนและประเทศชาติ (ทั้งนี้ พิจารณาถึงองค์ประกอบของบทบาท การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การลดอคติ และการเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม)- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา		

๕.๒ ประเภทหน่วยงาน องค์กร (๑) หน่วยงาน องค์กร

หลักเกณฑ์

- เป็นหน่วยงานองค์กร (ภาครัฐ/เอกชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น) ที่มีผลงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ โดยให้ความสำคัญกับปัญหาของสตรีที่ได้รับผลกระทบ ทั้งการช่วยเหลือ เยียวยา ค้ำครองจากการถูกละเมิดสิทธิ และการสร้างศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- เป็นหน่วยงานองค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสันติภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมต่อชุมชน เพื่อรักษาสันติภาพและความสมานฉันท์ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่
- เป็นหน่วยงานองค์กรที่มีบทบาทต่อชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่เชิดชูความยุติธรรมและความอดกลั้นสำหรับทุกคนและประเทศชาติ
- ไม่เคยได้รับรางวัลเนื่องในวันสตรีสากลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในรอบ ๕ ปี ที่ผ่านมา

* คำนิยาม สันติภาพเชิงบวก (positive peace) หมายถึง สภาพที่มีความเป็นธรรมทางสังคม เป็นการทำงานป้องกันความขัดแย้ง ลดเหตุแห่งความขัดแย้ง และฟื้นฟูสังคมหลังความรุนแรง เช่น การจัดการศึกษา การจัดระบบสวัสดิการ การมีระบบศาลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม การทำให้การเมืองและราชการมีความโปร่งใส เป็นวิธีการสร้างสันติภาพเชิงบวก

* ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์ที่ฝ่ายต่าง ๆ หรือคู่กรณี (Conflict parties) เห็นว่าต่างมีเป้าหมายที่เข้ากันไม่ได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

ที่อยู่ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (หลังใหม่)

เลขที่ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร : ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๙ โทรสาร ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๕๐ อีเมลล์ : paa.dwf@gmail.com (นางสาวศรัญญา ทองเนื้อขาว)